

UIH & BB Connect รุดหน้าเพิ่มช่องทางเชื่อมต่อ ทั่วโลกผ่าน PoP ที่ฮ่องกง



UIH & BB Connect ผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารเอกชนรายใหญ่ในประเทศไทย รองรับการขยายตัวด้านโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าระดับ International และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ที่ต้องการเส้นทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ขยายเส้นทางบริการ International Gateway เพิ่มจุดเชื่อมต่อ PoP (Point of Presence) อีกหนึ่งเส้นทางที่ฮ่องกงซึ่งถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการติดต่อกับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย และมีความโดดเด่นในด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญระดับโลก เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังทุกประเทศทั่วโลก โดยมีรูปแบบการเชื่อมต่อและระดับความเร็วหลายระดับให้เลือกตามความเหมาะสมของธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรลูกค้าในการสื่อสารข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็ว เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด



BB Connect ผู้ให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ (International Gateway) ด้วยระบบเครือข่ายที่มีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรทั้งในเรื่องความเร็วและการเชื่อมต่อ BB Connect ได้วางจุดเชื่อมต่อไว้ 7 จุด ภายในประเทศไทยที่ จังหวัดเชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา (อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอด่านนอก) ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อในภูมิภาคอาเซียน และมี PoP (Point of Presence) ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เชื่อมต่อไปยังทั่วโลก ด้วยจุดแข็งเครือข่ายภายในประเทศไทยของ UIH ทำให้การเชื่อมต่อจากไทยไปยังต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมายังปลายทางที่ไทยเสถียรทั้งเส้นทาง และด้วยสถาปัตยกรรมในการเชื่อมต่อแบบ SDH, Ethernet หรือ Ethernet over SDH ทำให้ทุกการสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกความต้องการ

ปัจจุบัน BB Connect มีลูกค้าหลากหลายธุรกิจ อาทิ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่มีสาขาหรือเครือข่ายต่างประเทศ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีปริมาณความต้องการในการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 50 อีกทั้ง มีการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศรายใหญ่ๆ ทั่วโลก ด้วย เป็นการขยายโครงข่ายเชื่อมต่อ และยกระดับมาตรฐานการบริการเทียบเท่าสากล พร้อมตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า